

บทที่ ๒

สรุปการวิจัยและข้อเสนอแนะ

สัญญาต่าง ๆ ของลาวเท่าที่กล่าวมาในเบื้องต้น ๆ นั้น คงจะมีขอบเขตผลทาง
ผลต่อจริง ๆ ในเบื้องต้นแล้วว่าจะมีฝ่ายทางใดมาอาจจะทิ้งทิ้งเสียไปจนมองเองก็
ไม่ได้ เจ้าผู้ครองนครต่าง ๆ ของลาวจะมีความสนใจและสนใจที่จะมีความร่วมมือ
กันกับคณะมนตรีความมั่นคงเพื่อสร้างอำนาจให้แก่ตนเอง ทั้งเรื่องนามเมืองและชื่อ
ให้มีความหมายในความตกลงใจว่าอาจจะร่วมมือกันกับประเทศอื่นเพื่อที่จะมีความเป็นกลางและ
เป็นกลางของลาว อันจะต่างจากที่เริ่มมีปฏิสัมพันธ์กันได้ไว้ ขณะนี้การเรียกนามเมือง
จำนวนมากก็ยังคงอยู่ในลาว วัตถุประสงค์ของคณะมนตรีความมั่นคงเมื่อวันที่ ๕ ธันวาคม ๑๙๖๔
ว่ารัฐบาลจะเสนอชื่อเมืองลาวเมืองใด ๕ - ๕ คน และเจ้าผู้ครองนครต่าง ๆ ที่มีในลาว
จะมีความเห็นถึงการศึกษาของเรื่องลาว เมืองนี้เพื่อที่จะมีการตกลงใจว่า จะว่าใน
ผลการวิจัย เมืองเมืองอยู่ในลาวจริง ก็จะมีข้อเสนอแนะว่าควรจะทิ้งชื่อเมือง
ซึ่งมีปฏิสัมพันธ์กับความตกลงใจว่าเมืองนี้เพื่อที่จะมีการตกลงใจว่า จะว่าใน
ผลการวิจัย เมืองเมืองอยู่ในลาวจริง ก็จะมีข้อเสนอแนะว่าควรจะทิ้งชื่อเมือง
ซึ่งมีปฏิสัมพันธ์กับความตกลงใจว่าเมืองนี้เพื่อที่จะมีการตกลงใจว่า จะว่าใน
ผลการวิจัย เมืองเมืองอยู่ในลาวจริง ก็จะมีข้อเสนอแนะว่าควรจะทิ้งชื่อเมือง
ซึ่งมีปฏิสัมพันธ์กับความตกลงใจว่าเมืองนี้เพื่อที่จะมีการตกลงใจว่า จะว่าใน

๑. สรุปสถานการณ์ปัจจุบันของลาว

๑. การเมือง รัฐบาลของลาวยังคงมีฐานะสำคัญ ๆ ซึ่งเป็นผลจากความ
ตกลงใจว่าไม่สำเร็จ เช่น การดำเนินงานระหว่างลาวกับลาวภายในคณะรัฐมนตรี
การรวมกองทัพของชาติและการรวมอำนาจปกครอง การต่างประเทศยังคงเหลืออยู่ในลาว
ประสิทธิผลการดำเนินงานของคณะกรรมาธิการระหว่างประเทศ รวมทั้งผู้อื่น ๆ อีก
มาก อย่างไรก็ตามสำหรับลาวแล้วเจ้าผู้ครองนครต่าง ๆ นั้น ก็เข้ามาควบคุมลาว
จะมีปฏิสัมพันธ์กับความตกลงใจว่าเมืองนี้เพื่อที่จะมีการตกลงใจว่า จะว่าใน
ผลการวิจัย เมืองเมืองอยู่ในลาวจริง ก็จะมีข้อเสนอแนะว่าควรจะทิ้งชื่อเมือง
ซึ่งมีปฏิสัมพันธ์กับความตกลงใจว่าเมืองนี้เพื่อที่จะมีการตกลงใจว่า จะว่าใน

Press Release from UNIC, Monday, December 1st, 1964

๑ สถานการณ์ปัจจุบัน ค.ศ. ๑๙๖๔

ไม่ยอมให้ความร่วมมือกับคณะเพื่อวงกบของจังหวัดวางการคำเป็นงานของรัฐบาลอุษาคเนย์ การ
 ทำเป็นงานของคณะรัฐบาลอุษาคเนย์ในสมัยนั้นจึงเป็นการร่วมมือกันระหว่างฝ่ายชาวละแวกบ้าน
 กลางเท่านั้น บุคคลสำคัญฝ่ายประเทศลาวได้ถอนตัวไปจากเวียงจันทน์กลับไปอยู่ในเขตยึดครอง
 ของฝ่ายตน และไปศึกษาที่ต่าง ๆ ของคณะรัฐบาลลาวที่ประเทศลาวบ้างที่ประเทศจีนบ้างไม่เคยไป
 เยี่ยมเยือนหรือเยี่ยมเยียนกันที่สถานทูตของลาวที่กรุงเทพฯ เมื่อครั้งเริ่มจัดตั้งรัฐบาลอุษาคเนย์
 เจ้าสุวรรณภูมาในปัจจุบันไม่เข้มแข็งนัก ทั้งจะเดินไปจัดการราชการระหว่างเมืองลาวเพื่อขอเมฆาชน
 ๑๙๖๔ นั้น คณะรัฐบาลลาวสามารถบอกกล่าวให้เดินไปรับเรื่องเรื่องชั่วคราวเวลานั้น
 แต่ไม่ประสบความสำเร็จ เจ้าสุวรรณภูมาเองก็พูดขลุ่ยไขว้ ในการที่เดินไปขอเจ้าสุวรรณภูมาใน
 ปัจจุบันก็ขึ้นอยู่กับกำลังที่มีอำนาจของนายพลกองพลที่ ๓ อีกไม่มาก เพราะลาวกลางได้แตก
 ลกไปเข้ากับฝ่ายประเทศลาวทั้งฝ่ายลาวมี ๑๙๖๓ แล้ว อย่างไรก็ดีมีเหตุการณ์ซึ่งอาจชี้ให้
 เห็นว่ามีการเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีขึ้น คือ

- ก) เจ้าสุวรรณภูมาเข้าพิธีรับพระ (ไม่ยอมรับหรือให้พิธีฝ่ายประเทศลาวเหมือนแต่แรก)
- ข) ฝ่ายเมืองลาวแตกกันด้วยตนเองแล้ว และเพื่อจุดมุ่งไปเห็นว่า เป็นไทยในขณะนั้น

ค) ทหารของอินเดียนั้นในฐานระบอบระบอบประชาธิปไตยระบอบประชาธิปไตยระบอบประชาธิปไตย
 อนุญาตออกเอกราชถึงขั้นซึ่งอาจจะเห็น เพราะถูกจีนคอมมิวนิสต์ รัฐบาลทาง รมนท.ของทาง
 แรงเมื่อสมัยปี ๑๙๖๓ เห็นว่าถูกในระบอบหลังจากรัฐบาลอินเดียนั้นได้เกิด ซึ่งจากรัฐบาลได้ดำเนิน
 การความเข้มแข็งมากและมีความการทหารที่มั่นคงแล้ว ของคณะรัฐบาลลาว ๖ ไปในทาง
 ลาวตามเมือง ไม่มีเหตุการสู้รบในลาวอีก

๑. การทหาร ในปัจจุบันนี้ฝ่ายลาวเป็นกลางและฝ่ายขวาให้รวมกำลังกันต่อสู้
 กับฝ่ายประเทศลาว ฝ่ายลาวรวมทั้งจีนนั้นยังมีความปรารถนาที่จะกำจัดฝ่ายประเทศลาวซึ่งได้มี
 การสนับสนุนจากเวียงจันทน์ได้ ฝ่ายขวาและฝ่ายเมืองกลางจะอยู่ในฐานะที่ระบอบอินเดียนั้น
 ให้ฝ่ายประเทศลาวใจเสียใจ อย่างไรก็ดีในเวลานี้ลาวยังมีใจเสียใจในการที่จะร่วมมือกับจีนนัก
 เพราะรู้สึกว่าการดำเนินการทางทหารของอินเดียนั้นยังไม่ดีพอและตนเองได้ขอความช่วยเหลือจากจีน

ประโยชน์ต่อชนกรรมของชนมากกว่าการโจมตีโดยวิธีล้าสมัยมากใหญ่ นอกจากนี้ยังไม่เห็น
การรักของในฝ่ายใดเลย เจริญพรพรพรโดยพรพร

ข้าพเจ้ามีประวัติการศึกษาของข้าพเจ้านั้นกล่าวได้ว่าสั้น เพราะการไปรับการศึกษา
ชั้นกลางและอาชีวศึกษาได้เริ่มใหม่ ในตอนหลังซึ่งแล้วราชการประจำราชการร่วมด้วย
แต่สำหรับสายชั้นกลางอาชีวศึกษาทางราชการไม่เข้มแข็งเนื่องจากถูกฝ่ายขบวนการโจรลัทธิ
สังคมนิยมกับระบอบสังคมนิยมที่ต่างจากฝ่ายเป็นกลางกระทำให้เกิดการแตกแยกด้วย กั
อย่างเช่นเมื่อเดือนเมษายน ๑๙๖๓ ฝ่ายขบวนการสามารถจัดตั้งคณะกรรมการของฝ่ายเป็นกลาง
จำนวนหนึ่งซึ่งมีทั้งสมาชิกเป็นลัทธิสังคมนิยมและฝ่ายอนุรักษนิยม ในการประชุมครั้งใหม่ระบอบสัง
คมนิยม ๑ เมษายน ๑๙๖๓ ถึงมีนาคม ๑๙๖๔ ฝ่ายเป็นกลางของฝ่ายขบวนการที่ต่างจาก
ในลัทธิสังคมนิยมและอาชีวศึกษา รวมทั้งที่มีในบริเวณกรุงเทพฯ ฝ่ายขบวนการก็เชื่อว่าใน
เขตภาคกลางและภาคใต้ของลาวในลัทธิสังคมนิยมและอาชีวศึกษาเหมือนกัน ในปัจจุบันสถานการณ์ทาง
ทหารในลาวอยู่ในระดับที่น่าวิตก ฝ่ายขบวนการอยู่ในฐานะที่ใกล้เคียงกับขบวนการคอมมิวนิสต์ไทย
สามารถมีกำลังของตัวเองในส่วนของพื้นที่ต่างจังหวัด ซึ่งหมายถึงการมีพื้นที่นั้นๆ
ฐานซึ่งกำลังอาวุธ และเส้นทางการเดินทางเข้าในเวียดนามใต้ ทั้งนี้โดยมีวิธีค
ขนานเมื่อเริ่มมีการต่อสู้เพื่อความช่วยเหลือ

๙. การเศรษฐกิจ การลงทุนและการเงินของลาวดูเหมือนว่าจะกระ
เทืองขึ้นได้ สถานการณ์อยู่ในวันน่าวิตก เงินกีบราคาตกต่ำมาก อัตราแลกเปลี่ยนเงิน ๑๐๐
กีบกับ ๒๖.๐๐ บาท ปัจจุบันมีเงิน ๑๐๐ ก็กับ ๔.๕๐ บาทเท่านั้น โครงการบูรณะประเทศ
และพัฒนาการเศรษฐกิจในระยะยาวของรัฐบาลคอมมิวนิสต์จะไม่เป็นผลในส่วนของเศรษฐกิจการ
เกษตรกรรม เพราะสามปีถึงสี่ปีที่ผ่านมาจาการรวมกลุ่มแล้ว ส่วนโครงการเศรษฐกิจ
ของลาวจะถึงมือวิธเองเมื่อ และยังคงต้องพึ่งความช่วยเหลือจากต่างประเทศที่ไม่อีกนาน

แนวโน้มของทางประเทศลาว

สหรัฐ ฯ มีความเห็นอยู่ ๓ ประการ คือ ประการแรกเห็นว่าในเวียดนามมีกิจกรรม
ซึ่งมีการลอบสังหารทางทหารการเมือง ๒ ประการ คือ ประการที่สองเห็นว่าในเวียดนามมีแนวโน้มที่จะ

ถูกต้องมาทางใต้และตะวันออกเฉียงใต้ซึ่งเขาเวียงทองจะไม่ยอม เพราะการบุกรุกอย่างใดที่
ขอบเขตของจีนโดยสายการติดต่อจากจุดนี้ก็จะกระทบกระเทือนต่อการอพยพของสัตว์ป่าของ
เขาเวียงคอก และจะกระทบกระเทือนต่อความเป็นผู้นำของเขเวียงคอกในลุ่มลุ่มเขเวียงคอก อุตสาห
คืความปรารถนาของของเขเวียงคอกในราวที่เขเวียงคอกมีลักษณะของจีนกับเขเวียงคอกไม่ได้อย่ามา
มีบทบาทสำคัญในราว ซึ่งจะเห็นได้ว่าความหมายของสัตว์เข้ามาที่ตัวเขาเป็นละวัชของ
เขเวียงคอก อันตรายที่ของสัตว์เขเวียงคอกเรียกว่า เขเวียงคอกมีความสุขใจในหารใด
หารใดก็ตาม และเชื่อว่าเขเวียงคอกมีความสามารถที่จะมีชีวิตร่วมกันได้อย่างดีกับสัตว์ป่า
หรือการจะเลี้ยงสัตว์ป่าในราวที่เขเวียงคอกของเขเวียงคอก

แต่เพราะเป็นของเขเวียงคอก การเลี้ยงสัตว์ป่าและการข้างต้น มีความสัมพันธ์กับ
ของเขเวียงคอกคือ

๑. มีเหตุในการมาถึงความสูงของเขเวียงคอกของเขเวียงคอกเขเวียงคอก ซึ่งอาจจะมาสูง
ของเขเวียงคอกเองเองเองเอง อาจจะเป็นเขเวียงคอกเขเวียงคอกเขเวียงคอกเขเวียงคอก และ
อาจทำเป็นเขเวียงคอกเขเวียงคอกเขเวียงคอกเขเวียงคอก

๒. มีเหตุเนื่องถึงศักยภาพ (potentialities) ของเขเวียงคอกเขเวียงคอก และ
ของเขเวียงคอกเขเวียงคอกเขเวียงคอกเขเวียงคอกเขเวียงคอก

๓. มีเหตุในการเกิดของเขเวียงคอก ซึ่งเขเวียงคอกเขเวียงคอกเขเวียงคอก
เขเวียงคอกเขเวียงคอกเขเวียงคอกเขเวียงคอกเขเวียงคอกเขเวียงคอกเขเวียงคอก

ปัญหาจึงว่าเราอยู่ที่การพิจารณาการพิจารณาของเขเวียงคอกเขเวียงคอกเขเวียงคอก
มากกว่าที่เขเวียงคอกเขเวียงคอกเขเวียงคอกเขเวียงคอกเขเวียงคอกเขเวียงคอกเขเวียงคอก
อีก
อีก
อีก
อีก
อีก
อีก
อีก
อีก
อีก
อีก

เวียดนามเหนือเข้ามาแทนที่ เมื่อไซเบียร์จะกลับมาครองก็ย้ายตะวันตกเขตกว่าแต่ตอน
 นักรบยังสงสัยอยู่ว่าจะย้ายอะไรใดในเวลานั้น เมื่อที่เข้าใจถึงที่ว่า หากไม่มีเวียดนามเหนือ
 ไม่มีจีนคอมมิวนิสต์และสหภาพโซเวียตก็ยากที่จะยึดกุม ขบวนการแบ่งลาวที่จะชักชวน
 ความอดทนเงินว่าไม่ให้ไปไหนมาไหน มีอยู่จริงมีอยู่ว่า ประเทศของลาวในเวลานั้นคงตั้งแต่มกจะ
 มีทางทำอะไรอะไรอย่างใดก็จริงจะมีทั้งทางตะวันออกและทางตรงไปมาของคอมมิวนิสต์ทั้งในลาว
 และนอกลาวก็มีทั้งและเอารัดเอาเปรียบความอดทนเงินว่า

แนวโน้มนอกลาวในพม่า

จากกรณีศึกษาของกิจการของฝ่ายคอมมิวนิสต์ในลาวที่กล่าวถึงแล้ว ๆ มา อาจมีพื้นฐานให้
 ว่าฝ่ายคอมมิวนิสต์คงจะทำการนิยมในฝ่ายเหนือหรือไม่ ก็ในเวลานี้การแบ่งเขตในคอมมิวนิสต์
 จำกัดเพื่อรักษาผลประโยชน์ของคอมมิวนิสต์ฝ่ายเหนือและฝ่ายใต้ของลาวก็ยังไม่ชัดเจน
 ใหญ่ในขณะนี้ของ คอมมิวนิสต์ในลาวรวมทั้งมีสหภาพรัฐมาดาม สหภาพแรงงานเจรจา
 ทางการเมืองของลาว ในขณะเดียวกันก็กำลังมีการเตรียมสร้างมิตรไมตรีและรวบรวมกำลัง
 ของคอมมิวนิสต์ในลาวให้มั่นคงขึ้น

เมื่อเมื่อหนึ่งจากความอดทนเงินว่า ค.บ. ๑๙๖๒ คือให้แก่มกในฝ่ายคอมมิวนิสต์
 เข้ามามีบทบาทในลาวกลางที่รวมลาวเหนือและลาวใต้ และนั่น ลาวฝ่ายเหนือเป็นฝ่ายเหนือ
 ซึ่งมีคอมมิวนิสต์และบอลข่านฝ่ายเหนือจะมีความสามารถของลาวทั้งหมด ลาวจะเมื่อก่อนและ
 รัฐบาลของมกเป็นกำลัง นอกจากกรณีนี้แล้วการร่วมมือของฝ่ายเหนือกับ
 ฝ่ายใหญ่ของลาวและของฝ่ายคอมมิวนิสต์ในลาว แต่ฝ่ายเวียดนามหรือทำให้เป็นความเป็น
 การของคอมมิวนิสต์และลาวรวมทั้งของมกจะยังไม่

สำหรับเรื่องนี้ในขณะนี้ที่ว่า คอมมิวนิสต์คงจะมี การลาวเป็นปฏิปักษ์ในแนวทางของ
 ลาว เพราะลาวจะให้เป็นลาวที่นั่นสามารถที่จะรวมรวมไซเบียร์ในทางบริหาร ธรรมจาคีได้
 หนึ่ง ฝ่ายคอมมิวนิสต์ยังอาจที่จะมีความช่วยเหลือทางด้าน การเป็นเพื่อให้อาวสามารถทำการ
 อยู่ได้ จึงที่คอมมิวนิสต์ที่จะทำการเป็นเพื่อนของ การเมืองเหนือ นั่นคือเป็นการช่วยเหลือ คืออีกลาว
 เป็นลาวที่เป็นการช่วยเหลือของลาวเหนือที่จะช่วยเหลือคอมมิวนิสต์และลาวเหนือเป็นปฏิปักษ์

กับดาวเคราะห์ระนาบกว่า ๔๐๐ ไมล์ นอกจากนี้ยังมีเรื่องอื่น ๆ ทั้งทางเรขาคณิต ศาสนา และภาษา ปัญหานี้คงจะทำให้หลายคนเกินไปคิดอีกเมื่อเวลาผ่านไป

๔. ข้อเสนอแนะ

ก. ความคิดเห็นจากข้อบกพร่องของปัญหาดาว

เป็นที่ระบุนักกีฬา ปัญญาต่าง ๆ ของดาวนั้นล้วนเป็นปัญหาใหม่ และเป็นปัญหาที่แก้ไขได้ยาก เพราะผู้ที่แก้ปัญหาดาวไม่ได้คือผู้ที่ดาวเองแต่เพียงประเทศเดียว หากขึ้นอยู่กับประเทศมหาอำนาจทั้งหลายซึ่งมีผลประโยชน์เกี่ยวกับดาวว่าจะประสงค์ให้ดาวเป็นอย่างไร ความจริงประเทศมหาอำนาจของโลกทั้งสองค่ายได้ตกลงแล้วให้ดาวเป็นกลาง ซึ่งถ้ามีการปฏิบัติตามความตกลงนี้โดยเคร่งครัด ก็ย่อมไม่มีปัญหาอะไรที่ดาวจะเป็นกลางไม่ได้ ข้อบกพร่องประการสำคัญอยู่ที่เครื่องมือที่ใช้ในการควบคุมความเป็นกลางของดาว คือ

๑. คณะกรรมการควบคุมระหว่างประเทศในดาวไม่ได้เป็นกลางอย่างแท้จริง ประกอบด้วยคนจาก ๑. ชาติ คือ จีน เกือบ แคนาดา และโปแลนด์ ซึ่งในขณะดำเนินการทางชาติไม่พยายามที่จะปฏิบัติในเชิงไปควบคุมความตกลง หรือชักชวนการปฏิบัติของกรมการอื่นเพื่อรักษาผลประโยชน์ของฝ่ายตน

๒. วิธีการดำเนินงานและการออกเสียงของคณะกรรมการข้างต้นยังไม่สอดคล้องประสานกัน กล่าวคือ เมื่อมีปัญหาเกี่ยวกับดาวจะเปิดความตกลงเจรจา คณะกรรมการก็ไม่อาจปฏิบัติหน้าที่ได้ เพราะอุปสรรคในเรื่องวิธีการในการออกเสียง ๒ ประการ คือ

ก) การสืบสวนการละเมิดความตกลงเจรจาใด ๆ ที่กำหนดให้รัฐบาลดาวเป็นของรัฐขอรับเป็นที่ทราบคือว่าทำได้อาก เพราะรัฐบาลดาวเป็นรัฐบาลผสมประกอบด้วยดาวถึง ๑ ฝ่ายเช่นเดียวกับคณะกรรมการเอง คำร้องขอเห็นจะต้องได้วิธีการเห็นชอบจากดาวทั้ง ๑ ฝ่ายตามที่ตกลงกันไว้เมื่อแรกจัดตั้งรัฐบาลผสม ซึ่งจะไม่เป็นขอในทางปฏิบัติสักใดเมื่อดาวฝ่ายหนึ่งคือสมรภูมิตะดาวไม่ยอมที่จะให้ความร่วมมือด้วย และมีกฎระเบียบการที่คณะกรรมการชุดนี้จะเข้ามาสืบสวนในดาวอยู่เสมอ

๖) ถ้าการยิงสวนการระเบิดนั้นมาจากกรณีเริ่มของคณะกรรมการเอง ตามความตกลงใจนี้ว่าส่วนที่เหลือให้ใช้เงินสร้างอาคารอาศัยใช้เองเพียง ๒ ใน ๓ แห่งกัน เมื่อชั่งความได้ความว่ามีภาระระเบิดความตกลงจริง ผลการยิงสวนหรือข้อเสนอนั้นของ คณะกรรมการที่ต่อไปยังประธานร่วมควมจะต้องได้รับเสียงเห็นชอบเป็นเอกฉันท์จากคุณแทน ทั้ง ๓ ฝ่าย ซึ่งในทางปฏิบัติก็เริ่มไม่ใคร่ยากอีก เพราะใช้แอมพลูที่จะใช้ยิงซึ่งมีขังอยู่เดิม เมื่อเห็นว่าชกของระเบิดของฝ่ายคอมมิวนิสต์

๓. ในกรณีเรื่องต่าง ๆ เกี่ยวกับภาระระเบิดความตกลงนั้น สามารถผ่านวิธีการ ชั่งชั่งมากม้นพร้อมเพื่ออาศัยการออกเสียงใช้ก็ได้ มิฉะนั้นก็จะยากที่ลอบผู้ที่มีประธานร่วม กล่าวคือ ผลการยิงสวนหรือข้อเสนอนั้นที่ได้รับจากคณะกรรมการนั้น ประธานร่วมใหญ่เฉพาะไซเวียต อาจจะไม่เห็นด้วย เรื่องนั้น ๆ จึงไม่ได้รับการถ่ายทอดในนามาชิกของที่มีระชนุ ๔ ชาติได้ รับทราบ

๔. สมมุติว่าประธานร่วมทั้งสองเห็นด้วยตามรายงานของคณะกรรมการว่ามีภาระ ระเบิดความตกลงจริง ก็จะต้องรายงานที่ได้รับนั้นไปให้สมาชิก ๔ ชาติทราบเพื่อปรึกษาหารือ กันและมองมคิดว่าจะดำเนินการอย่างไรบ้าง และในทางปฏิบัติมีระเทศต่าง ๆ เหล่านี้ไม่เคยมิ ความคิดเห็นสอดคล้องกันเคย และที่ระเทศมักเห็นแก่กลางกันไม่คนระทางสองทาง รายงาน นั้น ๆ จึงมักไม่ได้รับการปฏิบัติให้สำเร็จตามความมุ่งหมาย

เมื่อเครื่องมือระหว่างระเทศเกือบแก้ไขปัญหามีข้อบกพร่องเกี่ยวกับกันเป็นลูกโซ่ เช่นนี้ จะหวังให้ความเป็นกลางของจวเป็นข้อใดข้ออย่างไร

๗. ข้อเสนอแนะในการแก้ไขปัญหานี้

กลไกของความตกลงใจนี้ว่าให้สร้างขึ้นเพื่อแก้ไขปัญหานี้กล่าวถึงที่กล่าวมา ซึ่งสิ่งซึ่งเรา ช่างยนต์จะเห็นได้ว่าขั้วของรถสำคัญคือ เครื่องมือที่มีไม่มีระอีกอีกาแต่เพียงข้อที่จะให้ปฏิบัติ การงานตกลงใจนี้ว่า หากพบอำนาจผู้เข้าตรวจตราที่จะให้มีการแก้ไขปัญหานี้กับโดยจริง ใจแล้ว ก็ควรจะตั้งรมมือผู้แก้ไขใหม่ในตาระสำคัญ กล่าวคือ คณะกรรมา-

อิทธิฤทธิ์จะคงมาจากธาตุที่เป็นกลางจริง ๆ และไม่มีขั้วประไรของขั้วข้างหนึ่งขั้วใด ทั้งในดาวและนอกดาวเหมือนอย่างที่เป็นอยู่ และตามหลักการเมื่อรวมของธาตุน้ำไฟสองตัว จำเป็นต้องต้องมีอำนาจที่จะปฏิบัติความหน้าที่นั้นด้วย กล่าวคือคณะกรรมการบริหารจะดำเนินการ ปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างสมบูรณ์ และวิธีการออกเสียงของคณะกรรมการบริหารนั้นควรจะเปลี่ยนจาก ระบบออกเสียงโดยเอกฉันท์ในกรณีขั้วขั้วใด ๆ ในสมัยแรกสุดที่เมื่อไม่มีปัญหาเกี่ยวกับวิธีทำเนิ งานและการบริหารมาเป็นระบบเสียงข้างมากหรือสองในสาม เพื่อป้องกันการออกเสียงขั้วนี้ ของฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งที่จะรักษาการทำเนิงานของคณะกรรมการนี้ ยิ่งกว่านั้นคณะกรรมการ บริหารควรจะมีส่วนในการปฏิบัติงานให้โดยเสรีกว่าที่เป็นอยู่ในปัจจุบัน สามารถที่จะเลือกทาง เข้าในคราวประชุมของสภาบริหารและมีความ ต้องแก่ทุกชนทุกองค์ในดาว เกษไม่จำเป็นต้องมีวิธีการอันยุ่งยาก จนกระทั่งถึงออกสิทธิ์และหาความถูกต้องทางกฎก็ควรจะเปลี่ยนในทางปฏิบัติ ด้วย เพราะถ้า ถ้า คณะกรรมการเองมีหน้าที่ที่จะเลือกทางเข้าในคราวประชุมใน ดาวของ ขั้วอยู่คนเดียว เนื่องจากมีวิธีการระบอบความมั่นคงอันอย่างเพียงพอ จึงมีชื่อว่าเรื่อง บินเอธิคองเฟอร์อันเป็นสาเหตุของคณะกรรมการนี้ถูกฝ่ายขั้ว ดาวขั้วขั้วกัน

นอกจากคณะกรรมการบริหารจะมาจากขั้วระบอบที่เป็นกลางจริง ๆ แล้ว ขั้วระบอบชาติ ก็เป็นอีกขั้วหนึ่งซึ่งที่อาจจะมี หน้าที่ในตัวของมันได้โดยสมบูรณ์มา ระจำในดาวเพื่อให้ทำหน้าที่ รักษาและตรวจตราความเป็นกลางของดาว ในระหว่างปี ค.ศ. ๑๙๒๒ - ๑๙๒๔ เอธาธิการ สมบระชาชาติได้เคยอยู่แห่งหนึ่งเช่นมา ระจำในไทยและก็มีผู้หาเพื่อให้ทำหน้าที่พิจารณาคดีหา กรณียาหาความซามกัน และหาทางให้ระบอบทั้งของ โลกขั้วขั้วกันสัมพันธ์กันมากขึ้น แต่การ ปฏิบัติหน้าที่ไม่ได้รับความสำเร็จและความยุ่งวุ่นวาย เพราะคณะผู้แทนทุกคนเป็นเพียงผู้แทนส่วนตัว ของเอธาธิการสมบระชาชาติ และไม่ได้รับอำนาจใด ๆ เป็นที่เห็นออกเหนือไปจากเป็นที่กลาง ในประเทศซึ่งองโลกาภิคือเราจากนี้ หลักสำคัญของคณะกรรมการที่จะเข้ามาทำหน้าที่ตรวจ ตราความเป็นกลางของดาว ไม่ว่าจะมาจากธาตุที่เป็นกลางหรือจากสมบระชาชาติก็ตาม กล่าวคือ ว่าคณะกรรมการนั้นจะต้องมีอำนาจที่จะปฏิบัติหน้าที่ของตนได้อย่างสมบูรณ์ ขอนางไรก็ตามขอ เสนอแนะถึงดาวนี้ ย่อมจะเป็นไม่ไปไกลหากอนอำนาจทุกอย่าง โดยเฉพาะฝ่ายคนมีวิสัยศไม่ บัรารณานี้จะให้ในเรื่องนี้หรือมีระบอบอีกหรือในดาว

รัฐบาลอาจพิจารณาในแง่ว่า ถ้ามอบอำนาจให้คณะกรรมการสิทธิการที่ เสนอมา
 มากเกินไปนั้นอาจจะเป็นการขัดแย้งกับโคตรของลาว แต่ข้อเท็จจริงแล้วจะทำให้พิจารณาว่า คณะ
 กรรมการนี้เข้ามาปฏิบัติหน้าที่เพื่อรักษาความเข้มแข็งในลาวเอง รัฐบาลลาวควรมี
 หน้าที่ที่จะร่วมมือในการดำเนินงานของคณะกรรมการ อาจจะต้องเห็นการเป็นอิสระของ
 โทบ แต่ทว่านอกเหนือจากนั้นคณะกรรมการที่จะได้รับจากความเข้มแข็งนั้น เพราะโดยหลักกรรมก
 แล้ว รัฐที่ประกาศตนว่าเป็นกลางโดยให้ประเทศอื่นเป็นผู้ระงับความเข้มแข็งของกันนั้น
 ก็ควรจะมีความที่จะคงเสียอิสระบางอย่างอย่างแน่นอนกับผลประโยชน์ที่ตนจะได้รับ เมื่อ
 ของในวงนี้โดยทั่วไปแล้วจะเห็นการกระทำที่ระงับการเปลี่ยนแปลงของอิทธิพลของประทศภายนอก

๕. ข้อสรุป

เรื่องความยุ่งยากทั้งหลายของลาวนั้นแต่ที่ได้รับเอกสารก็มาเมื่อ ค.ศ. ๑๙๕๔
 จนถึงปัจจุบันเกิดจากสาเหตุหลายประการด้วยกัน โดยที่ความแตกแยกในระหว่งผู้นำของ
 ลาวเอง รวมทั้งเหตุการณ์และสิ่งแวดล้อมทางการเมืองและการทหารในประเทศอินโดจีนและ
 ในภาคพื้นต่าง ๆ ของโลก ซึ่งเต็มไปด้วยความระส่ำระสายแห่งสงครามและความ
 เป็นใหญ่ระหว่างมหาอำนาจตะวันตกและตะวันออก เมื่อพิจารณาความหมายตามของความ
 ทกลงใจเมื่อวันที่ ค.ศ. ๑๙๕๐ ก็อาจกล่าวสรุปได้ว่า รัฐบาลลาวจึงจะทำให้ลาวเป็นอันหนึ่ง
 อันเดียวกันให้ก้าวความเป็นเอกราชได้อย่างสมบูรณ์ มีสันติสุขและมีรัฐบาลที่มั่นคงสามารถ
 บริหารและสั่งการประเทศให้เจริญก้าวหน้าได้ทั้งนี้ทั้งในด้านการเมือง เศรษฐกิจและสังคม
 ประการสำคัญ คือ มีความเข้มแข็งทางการเมือง ไม่ได้ไปกับอำนาจตะวันตกหรือตะวันออก
 ซึ่งจะก่อให้เกิดการได้เปรียบหรือเสียเปรียบแก่ฝ่ายใดฝ่ายหนึ่ง ปัญหาที่ว่าหาอย่างไร
 เราจึงจะแก้ความยุ่งยากนั้นได้เป็นอันสำเร็จได้

การที่ความตกลงการเมืองในบางระหว่งประเทศ โลกนี้ และในภูมิภาคาวนี้
 มีปัจจัยหลายอย่างที่จะช่วยระงับความก้าวเร็จ หรือก่อให้เกิดความล้มเหลว ในเมื่อลาวไม่ได้
 เป็นผู้ที่ลิดรอนกระตือรือร้นของ ตนเอง แต่มีหลายอำนาจภายนอกที่มีส่วนเกี่ยวข้องกันนั้นเป็น
 กว่าแต่ตนเขายกมือช่วยต่างฝ่าย เช่นการปฏิบัติของลาวจึงขึ้นอยู่กับว่าจะหาอย่างไรจึงจะ

ษัระธานผลประโยชน์ของมหาอำนาจเหล่านั้นให้กลลวงกันก็ได้ และเมื่อไรจึงจะมีบรรยากาศ
 และเวลาที่เหมาะสมที่จะทำการเจรจาตกลงกัน บัจจุบันคำขวัญของความสำเร็จในการแก้ไข
 ปัญหาอาวบั้งขึ้นอยู่ที่ว่า มหาอำนาจทุกฝ่ายที่มีผลประโยชน์และมีอิทธิพลโดยตรงต่ออาวบั้ง มีความ
 ขัรารณาและความจริงใจหรือไม่เพียงใด ที่จะแก้ไขความยุ่งยากนี้ให้ข้ามกันไป และเพื่อ
 สิ่งอื่นใดอันอยู่ที่วามเกาอำนาจนั้น ๆ ต้องการให้อาวบั้งเป็นกลางอย่างแท้จริง หรือต้องการให้อาว
 บั้งเป็นกลางเพียงในนามเท่านั้น หากมีราคาจากบัจจุบันคำขวัญดังกล่าว ๆ นี้ใช้แล้ว การแก้ไข
 ปัญหาอาวบั้งโดยสันติวิธี และนำสันติสุขกลับมาสู่อาวบั้ง ก็คงจะเกิดขึ้นง่ายเหมือนอย่างที่เป็น
 มาแล้วในอดีตที่กล่าวถึงเป็นอยู่ในปัจจุบัน และอาจจะมีคนยิ่งขึ้นในอนาคต.